



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  
**TRƯỜNG KHOA HỌC LIÊN NGÀNH VÀ NGHỆ THUẬT**  
KIẾN TẠO TƯƠNG LAI BẰNG TRI THỨC LIÊN NGÀNH

**PHÁT BIỂU CỦA SINH VIÊN VŨ THỊ HIỀN (22TH1)**  
**TẠI LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2024 – 2025**  
**(ngày 26 tháng 10 năm 2024)**

Kính thưa các quý vị đại biểu

Kính thưa các thầy cô giáo

Thưa các anh chị và các bạn sinh viên SIS thân mến!

Lời đầu tiên, em xin gửi tới quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, các anh chị và các bạn sinh viên lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất!

Em là Vũ Thị Hiền, sinh viên lớp QH22TH1. Thật là một vinh dự lớn lao dành cho em khi hôm nay được thay mặt cho tuổi trẻ Liên ngành và nghệ thuật được phát biểu trong buổi lễ khai giảng long trọng và đầy ý nghĩa này.

Đây là năm thứ 3 em được dự lễ khai giảng của Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, trước đó là Khoa các khoa học liên ngành. Đây cũng là lễ khai giảng đầu tiên sau sự kiện Khoa lên trường, đánh dấu cho cả một hành trình háo hức và chờ mong. Như cách mọi người đợi một đứa bé biết gọi mẹ, thì chúng em - sinh viên SIS mong chờ để được trở thành sinh viên một trường.

Là thế hệ đồng kiến tạo, chúng kiến SIS từ khi chưa được nhiều người biết tới đến nay - chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, SIS đã vươn lên mạnh mẽ và vững chắc, mang trong mình gốc rễ của sự tận tâm trong giáo dục và vươn lên cũng vì mong muốn kiến tạo những mầm xanh tốt đẹp cho đời. Trong suốt quá trình ấy, với riêng bản thân em, đó cũng là sự lớn lên của chính

mình, khi em hiểu ra rằng “cuộc sống hoặc là một chuyến phiêu lưu mạo hiểm hoặc không là gì cả”. Khi em đủ tuổi để chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình, khi em tự đưa ra quyết định rằng mình sẽ học ở đâu, khi em tự tin nói với bố mẹ rằng “con muốn đến SIS để học quản trị thương hiệu”, đó là lúc em cam kết rằng mình phải hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập ở môi trường mình đã chọn, mỗi lần vấp ngã sẽ nhớ lại lý do dừng cảm bắt đầu.

Nói về tình yêu, có câu nói rằng: “Khi bạn được yêu, bạn có thể làm bất cứ điều gì một cách sáng tạo. Khi bạn được yêu, bạn sẽ không cần phải lý giải điều gì đang xảy ra. Bởi vì mọi thứ xảy ra bên trong bạn”.

Tình yêu của bản thân em với SIS cũng vậy, một nguồn động lực căng tràn khi em xác định được mục tiêu của chính mình ở đây và SIS cho em tất cả để đạt được mục tiêu ấy, em được thỏa sức sáng tạo, thỏa sức trau dồi. Hơn nữa chặng hành trình với SIS, đó thực sự là một chương sách quý giá trong cuốn sách của cuộc đời em, em đã có cho mình những trải nghiệm không gì so sánh được.

Em biết ơn vô cùng đối với Ban lãnh đạo, Đoàn trường, Phòng Đào tạo và đặc biệt là các thầy cô giảng viên của SIS. Cảm ơn thầy cô vì đã nhớ tên em, cũng đã kiến tạo lên em một lần nữa với niềm yêu thích với học tập, nghiên cứu, được say mê trong những con chữ, say mê trong chuyên ngành của mình, trọn vẹn hai chữ sinh viên trong từng nhịp đập. Là một sinh viên, em cũng mong rằng các bạn sinh viên khác hãy luôn có một thái độ biết ơn, biết ơn với những người đã hết lòng vì mình, công ơn đó chúng ta hãy luôn khắc ghi vì dù có hàng trăm lý do gì đi nữa, không gì có thể khiến chúng ta quên đi truyền thống tôn sự trọng đạo và quên đi bài học của sự biết ơn.

Trong không khí đầy cảm xúc của buổi lễ khai giảng này, em xin phép được một lần xưng là chị - là chị của các bạn khóa 4. Chào mừng các bạn đã đến với Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, chào những đồng môn chung chí hướng, chào những người em mới của gia đình. Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân, hành trình kiến tạo tương lai của các bạn cũng sẽ có những bước chân bỡ ngỡ đầu tiên, sẽ có lúc bước chân ấy ấy sẽ bần khoản nhìn lại, sẽ có lúc chùn bước nhưng đừng bao giờ ngừng đi.

Hãy đi đi vì tuổi trẻ đẹp lắm, bốn năm đại học cũng đẹp lắm, nhưng chưa bao giờ thời gian ấy dài vô hạn, có khi chỉ tưởng chừng như một cái chớp mắt. Đó là một ngày bạn ngủ quên và giật mình tỉnh giấc, nhận ra đây không phải là không gian lớp học bạn từng gật gù sau những đêm thức trắng làm bài tập nhóm. Tự tin là một trong những người đã sử dụng triệt để những ngày tháng đại học, mình chỉ khuyên các bạn khóa 4 hãy thực sự dành thời gian cho những trải nghiệm trên đại học, chúng ta chỉ có 4 năm đại học, nhưng còn hàng chục năm dài để đi làm.

Hãy thực sự học khi được học, khi chưa quá vương bận về những nỗi lo hàng ngày.

Hãy đến một vùng đất xa lạ vào những ngày hè ấm áp hay ngày đông lạnh giá, nơi tuổi trẻ Liên ngành đặt ngọn cờ của Mùa hè xanh, Mùa đông ấm để thấy con người trên quê hương, đất nước Việt Nam mình, thấy đất nước ta đẹp như nào, thấy người dân ta đầy tình người ra sao và chực trào mong muốn đem những gì mình học được để góp phần cho đời.

Hãy hòa mình vào những dự án cộng đồng, để trái tim ta chạm vào những điều ta chưa từng được chạm, để ta biết rung cảm, biết rằng mình sống chứ không chỉ là tồn tại.

Hãy vui mừng khi nhìn thấy một sinh viên SIS, cùng nắm tay nhau như chưa từng có khoảng cách, cùng kết vòng lại và mang cái tên Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật vang xa hơn nữa trên nhiều mặt trận. Với sinh viên thương hiệu, định vị của SIS sẽ luôn là liên ngành - sáng tạo - nghệ thuật.

Một lễ khai giảng - một hành trình mới bắt đầu, đó chính là hành trình kiến tạo tương lai. Em xin được chúc riêng các bạn K4 một lời chúc, cũng là một lời nhắn gửi “Thà làm một bông hoa sen nở khi thấy mặt trời bị mất hết nhụy còn hơn giữ nguyên hình nụ búp trong sương lạnh vĩnh cửu của mùa đông”, hãy bắt đầu một hành trình thật kiêu hãnh dưới mặt trời nhé!

Cuối cùng, em xin kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các anh chị/các bạn lời chúc sức khỏe, thành công. Cảm ơn quý vị đại biểu, quý thầy cô và mọi người đã lắng nghe.